

# KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10

## NGƯỜI CAO TUỔI THÁI BÌNH Phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng”

Thời gian qua, hội viên người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng” trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Người cao tuổi là một trong những hạt nhân quan trọng xây dựng phong trào thể dục thể thao ở địa phương.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi ốc nhồi, ốc giống của gia đình ông Đào Văn Trúc, thôn Tiến Lợi, xã Nam Thanh (Tiền Hải) - điển hình trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” của địa phương. Là trưởng thôn, luôn bận bịu với công việc của cộng đồng nhưng ông Trúc vẫn dành thời gian tìm hiểu nghề nuôi ốc để phát triển kinh tế gia đình. Ông cũng là một trong những hộ đầu tiên của xã Nam Thanh đưa ốc về nuôi với quy mô lớn, thu hút nhiều người cùng tham gia. Ông Trúc chia sẻ: Thấy nhiều hộ dân trong xã có vườn, ao, chuồng để không nên tôi vận động người dân cùng nuôi ốc nhồi, ốc giống để nâng cao thu nhập. Sau một năm tìm hiểu và bắt tay vào nuôi thử nghiệm, mô hình của gia đình tôi có thể cung cấp đủ lượng ốc giống cho người dân trong thôn, đồng thời xuất bán 3 - 4 tạ ốc thương phẩm/vụ với giá bình quân 100.000 đồng/kg. Tôi chỉ tốn 100m<sup>2</sup> mặt ao nhưng một năm có thể thu về 2 vụ ốc, sau khi thu lãi 30 - 40 triệu đồng/vụ, giúp gia đình có thêm thu nhập.

Ở tuổi dân số 18 phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình), ông Vũ Văn Yến được biết đến là một tổ trưởng tổ dân phố nhiệt tình, tích cực trong công việc. Vợ là nhà giáo nghỉ hưu nên ông Yến dồn hết công sức, trí tuệ để đầu tư cho con cháu học hành. Gia đình ông có 5 người cháu thì cả 5 đều đỗ đại học và đã có công việc ổn định. Cùng với đó, ông tích cực vận động nhân dân ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, ủng hộ tiền và ngày công làm đường trong khu dân cư, nạo vét cống rãnh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng nhà văn hóa tổ 18 tạo nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ông cùng các hội viên NCT trong tổ tích cực tham gia tổ tư vấn phòng, chống dịch, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Giống như ông Yến, ông Hà Văn Bắc, tổ 9 phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đều đặn ngày hai lần ông cùng các thành viên trực tại chốt kiểm soát dịch, thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, nắm bắt tình hình di biến động dân cư để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Ông Bắc cho biết: Các thành viên tổ tư vấn phòng, chống dịch Covid-19 đa phần là NCT có uy tín với người dân. Chúng tôi không chỉ nắm bắt tình hình dân cư mà còn tham gia tuyên truyền, vận động người dân, con em đi làm xa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; không tự ý di chuyển từ vùng có dịch về địa phương, bảo đảm an toàn cho cộng đồng, góp phần sớm đẩy lùi đại dịch.

Chỉ bộ; 1.942 NCT tham gia cấp ủy; 1.240 người là trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; 4.981 người tham gia công tác mật trận; 1.662 người tham gia ban thanh tra nhân dân... Không chỉ gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, NCT còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Nhiều NCT còn sức khỏe trực tiếp lao động sản xuất, cấp vốn, cấp đất ủng hộ con cháu mở mang gia trại, trang trại, doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ở ngành nghề, lĩnh vực nào cũng xuất hiện nhiều tấm gương NCT làm kinh tế giỏi.

Ở cộng đồng dân cư hiện nay, NCT luôn là lực lượng gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, đồng họ văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Cùng với đó, NCT tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự với 1.302 người tham gia tổ an ninh nhân dân, 1.897 người tham gia tổ tự quản, 3.821 người tham gia tổ hòa giải..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tiêu biểu là Hội NCT xã Bình Định (Kiến Xương) giáo dục thành công 2 người làm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; Hội NCT thị trấn Diêm Điền và xã Thái Đô (Thái Thụy), xã Đông Minh, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) phối hợp chặt chẽ với MTTQ và bộ đội biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới biển. Nhiều hội viên NCT tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, đồng họ hiếu học. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.400 NCT tham gia ban chấp hành hội khuyến học các cấp.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho NCT, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phát huy hơn nữa vai trò của NCT trong cộng đồng; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN ĐÔNG HƯNG Gương mẫu trong các phong trào thi đua

Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Đông Hưng tham gia. Qua đó phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Đông Hưng cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” được các cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với NCT và điều kiện thực tế từng địa phương. Toàn huyện có 46,5% NCT còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó hàng chục NCT là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại có doanh thu hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm cùng hàng trăm NCT làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Ông Lưu Xuân Nhuận, xã Phong Châu năm nay đã 70 tuổi song vẫn quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Thương binh 27/7 Phong Châu, tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động, trong đó có gần 10 người là thương binh, cựu chiến binh với tiền công chi trả 350.000 đồng/người/ngày. Ông Nhuận cho biết: Hàng ngày tôi vẫn tham gia sửa chữa máy móc nông nghiệp với công nhân; tư vấn, hướng dẫn trực tiếp hoặc qua điện thoại cho khách hàng. Mỗi năm Công ty thu lãi 150 - 200 triệu đồng. Tôi còn sức khỏe thì còn tiếp tục chèo lái Công ty vừa để làm giàu cho bản thân, gia đình

vừa duy trì việc làm cho người lao động, tạo động lực cho con cháu. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, NCT đã tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, công trình trên đất, góp tiền của và vận động con cháu hiến trên 160.000m<sup>2</sup> đất, 95.000 ngày công, 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM). Dù tuổi cao song NCT vẫn là lực lượng đông đảo tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại các địa phương; ủng hộ tiền lắp các thiết bị chiếu sáng công cộng tạo diện mạo mới cho các vùng quê..., góp phần để huyện Đông Hưng đạt chuẩn NTM, đến nay một số xã đã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, đang chờ tỉnh thẩm định. Ông Nguyễn Thành Tinh, thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá cho biết: Xây dựng NTM là chủ trương hợp lòng dân, tôi dù tuổi cao vẫn muốn đóng góp một phần công sức. Ngoài đóng góp theo quy định của xã, của thôn, tôi và gia đình đã tự nguyện phá tường bao, cổng đầu hiến 15m<sup>2</sup> đất, ủng hộ 15 triệu đồng, tham gia trên 20 ngày công để mở rộng ngõ xóm. Tôi mừng vì Nguyễn Xá hôm nay rất phát triển, đang tiến tới đích xã NTM nâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp hội NCT trong huyện thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, hội viên thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều NCT xung phong tham gia các tổ tư vấn phòng, chống dịch, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ông Bùi Đình Phú, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Cổ Hội Đông, xã Đông Quan cho biết: 100% gia đình NCT trong thôn ký cam kết, gương mẫu thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động con cháu tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung đông người, khai báo y tế, đang ở những vùng có dịch thì không về Thái Bình, đồng thời cập nhật những quy định, tình hình dịch trong tỉnh cho con cháu ở xa theo dõi, chấp hành.

Hiện nay, nhiều NCT ở Đông Hưng còn tham gia các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ tự quản về an ninh trật tự; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn huyện có hơn 1.060 NCT tham gia ban chấp hành hội khuyến học xã, thị trấn và ban khuyến học đồng họ, từ năm 2016 - 2021 có trên 9.700 gia đình hội viên NCT được công nhận gia đình hiếu học. Đặc biệt, phát huy bản lĩnh, uy tín và kinh nghiệm, nhiều NCT chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, con cháu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhiều NCT được tin nhiệm bầu giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương. Ở lĩnh vực nào NCT cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để khẳng định mình sống có ích và để làm gương cho con cháu.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội NCT huyện Đông Hưng tổ chức đa dạng các hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, chú trọng chăm sóc NCT..., góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HIẾU NGHĨA



Ông Lưu Xuân Nhuận, xã Phong Châu, 70 tuổi vẫn là gương sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Đông Hưng.

## BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VŨ THƯ Chung sức phòng, chống dịch Covid-19

Nỗ lực vượt bậc, không ngại khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vũ Thư tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng giữ vững thành tích không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, huyện Vũ Thư thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung, số người cách ly thay đổi ở từng thời điểm, trong đó cao điểm nhất lên đến 170 - 180 người/ngày. Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện liên tục hoạt động. Các nhân cầu bảo đảm hậu cần tại đây đều do Ban CHQS huyện thực hiện, bao gồm cả việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt đến việc ăn uống hàng ngày. Để phục vụ mỗi ngày 3 bữa ăn cho công dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly, bếp ăn của Ban CHQS huyện liên tục đun lửa, bảo đảm phục vụ từ lúc chập đến hơn 500 suất ăn/ngày. Trung tá Phan Thanh Lịch, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Vũ Thư cho biết: Bếp ăn trước kia vốn chỉ dành riêng phục vụ hậu cần cho

cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, khi số lượng suất ăn tăng cao, đơn vị gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, xác định việc bảo đảm hậu cần cho cơ sở cách ly là nhiệm vụ quan trọng góp phần phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tự đầu tư, trang bị thêm đồ dùng, dụng cụ nhà bếp. Đơn vị xây dựng thực đơn chi tiết cho từng tuần, từng ngày nhằm bảo đảm các suất ăn dinh dưỡng, phong phú, an toàn về sinh thực phẩm. Tổ chức giám sát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu, thực phẩm, thực hiện sơ chế, chế biến cho đến chia suất ăn và vận chuyển đến cơ sở cách ly. Ban Hậu cần - Kỹ thuật có 6 cán

bộ, chiến sĩ, gần 5 tháng qua không có ngày nghỉ, ngày lễ. Thậm chí trong đợt cao điểm số lượng người cách ly 180 người/ngày, đơn vị phải huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác hậu cần. Tuy vất vả, thời tiết nắng nóng, cường độ lao động cao song cán bộ, chiến sĩ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với nhiệm vụ hậu cần, Ban CHQS huyện có trên 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cao Tân Đề, phả Sa Cao, cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện. Thiếu tá Nguyễn Văn Thủy, Ban Chính trị, Ban CHQS huyện cho biết: Từ ngày 2/6 đến nay tôi được phân công nhiệm vụ kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cao Tân Đề. Khi thực hiện nhiệm vụ, không riêng tôi mà các thành viên của chốt đều rất vất vả và vì lực lượng phương tiện qua lại lớn, nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều người dân có ý thức chưa tốt, cố tình không chấp hành dừng xe, khai báo y tế, xuất trình giấy tờ cần thiết khi qua chốt. Ngoài ra, bất kể thời tiết nắng nóng, mưa bão, ca trực là ban đêm hay ban ngày, tôi đều cố gắng bảo đảm sức khỏe và tinh thần tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ. Tôi mong muốn góp sức nhỏ bé của mình cùng cả nước chiến thắng đại dịch.



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư luôn nỗ lực để bảo đảm mỗi ngày có từ hàng chục đến hàng trăm suất ăn dinh dưỡng, an toàn về sinh thực phẩm phục vụ công dân cách ly.

Thượng tá Nguyễn Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Thư cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Vũ Thư cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn trong tình thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Nhờ đó, các khâu như chuẩn bị cơ sở vật chất cho cơ sở cách ly y tế tập trung, bảo đảm hậu cần cho công dân tại cơ sở cách ly, tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch được huyện triển khai nhanh chóng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đã thiết thực ủng hộ mỗi người một ngày lương vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện. Mặc dù vừa phải bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, công tác phòng dịch phương, cao điểm hiện nay là nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 song cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vũ Thư vẫn ra sức thi đua, quyết tâm cùng các tầng lớp nhân dân giữ vững thành tích huyện không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, chung sức cùng cả nước sớm chiến thắng đại dịch.

## THÁI BÌNH Phấn đấu đến năm 2023 phát triển mới 45.900 đoàn viên công đoàn



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 30/9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2023, cả nước tăng thêm 1.600.000 đoàn viên công đoàn và phấn đấu thành lập công đoàn cơ sở ở 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động. Đối với Thái Bình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao chỉ tiêu phấn đấu từ năm 2021 - 2023 phát triển mới 45.900 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh đạt 189.911 đoàn viên. Việc phát triển đoàn viên công đoàn nhằm tăng cường thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn, mở rộng độ bao phủ công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị và các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cùng theo kế hoạch, việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên.

QUỲNH LƯU  
MAI THƯ